



LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW GLLO / NHÂN VIÊN LIÊN LẠC LGBTIQ

VIETNAMESE

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NSW VÀ CÁC CỘNG ĐỒNG LGBTIQ

Lực lượng Cảnh sát NSW quyết tâm bảo đảm an toàn và an sinh cho tất cả mọi người trong cộng đồng bằng cách cung cấp các dịch vụ cảnh sát có sẵn và dễ dùng cho tất cả mọi người.

Một phần của quyết tâm này là cung cấp các dịch vụ và chương trình phù hợp và đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng LGBTIQ.

Chương trình Nhân viên Liên lạc LGBTIQ được lập ra vào năm 1990, để bảo đảm cung cấp một dịch vụ cảnh sát chuyên nghiệp, không phân biệt đối xử và dễ dùng, dành cho các cộng đồng Đồng tính nam, Đồng tính nữ, Song tính, Chuyển giới, Khác thường, Liên giới tính và các cộng đồng đa dạng về giới tính hoặc tính dục (LGBTIQ) khác nữa tại NSW.

Nhân viên Liên lạc LGBTIQ, còn được gọi là GLLO, là các nhân viên chuyên nghiệp làm việc cùng với các cộng đồng LGBTIQ tại địa phương của họ, để soạn thảo và thực hiện sự đáp ứng hiệu quả phù hợp với nhu cầu của mọi người thuộc các giới tính và tính dục khác nhau.

Lực lượng Cảnh sát NSW tận tâm hỗ trợ các cộng đồng LGBTIQ và hãnh diện về vai trò của mình trong việc lãnh đạo cộng đồng trong sự bao hàm và đa dạng.

Lực lượng Cảnh sát NSW tích cực tham gia vào các sự kiện cộng đồng quan trọng hàng năm như Ngày Quốc tế chống Kỳ thị Người đồng tính, Song tính và Chuyển giới, Mặc Áo Màu Tím, Ngày Nhận thức về Người chuyển giới và Lễ hội Mardi Gras ở Sydney của người Đồng tính nam và Đồng tính nữ.

Có thể biết thêm thông tin về mối quan hệ giữa Lực lượng Cảnh sát NSW và các cộng đồng LGBTIQ bằng cách tìm kiếm LGBTIQ trên trang mạng của Lực lượng Cảnh sát NSW:

https://www.police.nsw.gov.au/safety_and_prevention/your_community/working_with_lgbtqja

GLLO / NHÂN VIÊN LIÊN LẠC LGBTIQ

Hiện nay có hơn 300 Nhân viên Liên lạc LGBTIQ đang làm việc trên toàn tiểu bang và có thể nhận ra nhờ phù hiệu cầu vồng đặc biệt có trên đồng phục của nhân viên này.

Nhân viên Liên lạc LGBTIQ làm việc để xây dựng lòng tin và sự tin tưởng giữa Lực lượng Cảnh sát NSW và các cộng đồng LGBTIQ.



Họ có thể hỗ trợ quý vị bằng cách cung cấp các lời khuyên, sự hỗ trợ hoặc giới thiệu riêng biệt, bảo mật và không phán xét trong tất cả các vấn đề liên quan đến cảnh sát.

Nhân viên Liên lạc LGBTIQ đảm nhận nhiều nhiệm vụ kể cả việc hướng dẫn trong các Bộ chỉ huy, tham gia cộng đồng, giám sát các sự kiện liên quan đến LGBTIQ, và hỗ trợ các nhà điều tra các tội ác do định kiến, bạo hành trong gia đình, và các vấn đề hình sự liên quan đến LGBTIQ.

LIÊN LẠC VỚI GLLO/NHÂN VIÊN LIÊN LẠC LGBTIQ

Để liên hệ với Nhân viên Liên lạc LGBTIQ, hãy gọi điện thoại hoặc đến đồn cảnh sát tại địa phương và xin nói chuyện với họ.

Nếu không có Nhân viên Liên lạc LGBTIQ, xin đừng chờ đợi trong việc báo cáo tội ác, hãy báo cáo ngay cho cảnh sát tại địa phương và có thể xin được Nhân viên Liên lạc LGBTIQ theo dõi hỗ trợ hoặc giới thiệu.



**Uống Rượu
bìa một cách
Khôn ngoan** drinkwise.org.au

**An toàn tại
bãi biển** 1www.surflifesaving.com.au/beach-safety

**Có sẵn kế
hoạch B** roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/plan-b/index.html

**Sắp xếp cho
chuyên đi của
mình** www.transportnsw.info

Giao thông www.livetraffic.com

CÁC CƠ QUAN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ TÍNH DỤC ĐA DẠNG (LGBTIQ)

Twenty10	02 8594 9555
1800Respect	1800 737 732
ACON	(02) 9206 2000
Đường dây cứu hộ (Lifeline)	13 11 14
Dịch vụ Tư vấn và Giới thiệu Qlife LGBTIQ	1800 184 527
Thông tin Sức khỏe Tinh dục NSW	1800 451 624 www.shil.nsw.gov.au
Vượt qua Chấn nản (Beyond Blue)	1300 22 4636 www.beyondblue.org.au

CÁC NƠI ĐỂ LIÊN HỆ KHI KHẨN CẤP



Trong trường hợp khẩn cấp, Gọi Ba Số Không (000).



Trong trường hợp không khẩn cấp, Gọi cho Đường dây Hỗ trợ của Cảnh sát ở số 131 444.



Tùy chọn Báo cáo Xâm phạm Tinh dục

Cho nạn nhân cơ hội báo cáo đầy đủ và ẩn danh về vụ họ bị tấn công và quyết định mức độ can thiệp của cảnh sát.

Có thể tìm thêm thông tin và các tùy chọn báo cáo trực tuyến tại trang mạng của NSWPF:

<https://portal.police.nsw.gov.au/>



Để ẩn danh báo cáo tội ác, gọi Đường dây Ngăn chặn Tội ác ở số 1800 333 000.



Ứng dụng Khẩn cấp+ là ứng dụng miễn phí do các dịch vụ khẩn cấp của Úc và Chính phủ cũng như các đối tác trong ngành soạn ra. Ứng dụng dùng chức năng GPS có trong điện thoại thông minh để giúp người gọi Ba Số Không (000) cung cấp các chi tiết thiết yếu về vị trí để huy động các dịch vụ khẩn cấp.



Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc Dịch vụ khẩn cấp dùng chữ, dành cho người bị điếc hoặc lẳng tai.



Để biết thêm thông tin về mối quan hệ giữa Lực lượng Cảnh sát NSW và các cộng đồng LGBTIQ, quét mã QR: